



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 15 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,289 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,993,292 ราย เสียชีวิต 119 ราย เสียชีวิตสะสม 26,629 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,969 ราย รักษาหายสะสม 3,741,758 ราย ยังรักษาอยู่ 224,905 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 502,823,313 (+927,784) ราย เสียชีวิต 6,217,407 (+3,340) ราย รักษาหาย 453,115,601 (+1,068,745) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เตือนโควิดยังอันตราย ซึ่งยังไม่ใช้เวลากักตัก สหรัฐอเมริกา รัฐบาลขยายเวลาข้อบังคับที่กำหนดให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินทาง ทั้งในเครื่องบิน รถไฟ รถประจำทาง ไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2565</p>	-
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. มาตรการป้องกันโควิดช่วงสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ChiangMainNews)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือพระสงฆ์งดฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะ เปลี่ยนเป็นฉันภัตตาหารแบบเว้นระยะห่าง พร้อมใช้ภาชนะส่วนตัว ขอความร่วมมือปชช.เปลี่ยนเป็นทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ และปฏิบัติธรรมที่บ้านแทน รวมทั้งขอความร่วมมือศาสนสถานต่างๆ ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus ด้วยมาตรการ COVID Free Setting สำหรับปชช.และจนท. ต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดด้วยหลักUP-DMHTA พร้อมคัดกรองความเสี่ยงตนเองทุกวันผ่านระบบไทยเซฟไทย หากมีอาการหรือมีความเสี่ยงควรตรวจคัดกรองด้วย ATK และเฝ้าระวังอาการตนเองเป็นพิเศษ 5 - 10 วัน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, newtv, mcot</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันครอบครัว ปชช.เดินทางกลับภูมิลำเนา และพบปะขอพรญาติผู้ใหญ่ตามประเพณี ขอความร่วมมือปชช.เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุดสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หลังกลับจากสงกรานต์ให้สังเกตอาการตนเอง 7 วัน ตรวจ ATK เมื่อมีอาการสงสัยติดเชื้อ และ WFH ตามความเหมาะสม</p> <p>2. สถานการณ์โควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, มติชน</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เป็นปอดอักเสบมีประมาณ 2,000 กว่าราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเฉลี่ย 800 ราย ทั้งนี้ รพ.มีประสบการณ์จากการระบาดที่ผ่านมา สามารถเพิ่มเตียงดูแลผู้ป่วยได้ ซึ่งตอนนี้เน้นดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดง เชื่อว่าจะรับมือกับสถานการณ์ได้และมียารักษาใหม่ๆ มากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, สยามกีฬา, สยามรัฐ</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายฯ เผย นายฯ เตือนประชาชนและผู้ประกอบการ ให้ตั้งการ์ดสูง ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting ในการรวมตัวทำกิจกรรมอย่างเคร่งครัด โดยพื้นที่จัดงานสงกรานต์ที่มีการควบคุม อนุญาตให้เล่นน้ำและจัดกิจกรรมตามประเพณี แต่ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ ส่วนพื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม ไม่อนุญาตให้เล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม ขณะที่ประชาชนทั่วไปต้องยึดมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด UP พร้อมกำชับจนท.ท้องถิ่น ช่วยกวดขันดูแลผู้ประกอบการ และผู้ขอจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของศบค. อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. วัคซีนโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาไท, ผู้จัดการ, sondhitalk)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเด็ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือฉีดในโรงเรียน เป็นกลุ่มใหญ่ และฉีดที่ รพ. ซึ่งกำหนดฉีดในเด็กที่มีอาการป่วยต่างๆ ที่มีความเสี่ยงจะเสียชีวิต ทั้งนี้ อยากรู้ให้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียน จะรวดเร็วและพร้อมกัน เนื่องจากวัคซีนเด็กเล็กเป็นวัคซีนเฉพาะ โดย 1 ขวดฉีดได้ 6 โดส หากมา 1 คนแล้วต้องทิ้งอีก 5 โดส ไม่ค่อยเหมาะสมนัก พิจารณาเป็นรายๆ ไป สำหรับปชช.ช่วงสงกรานต์ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถฉีกรักษา ทั้งตัวเองหรือผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนที่ รพ.ใกล้บ้านได้ กรณีหญิงตั้งครรภ์ติดโควิด เมื่อคลอดแล้วเด็กมีอวัยวะเล็ก เช่น ปอด หัวใจ นั้น ยังข้อมูลทางการ</p> <p>4. อนามัยโพล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, nation, js100, mcot, Chiangmainews, thestandard)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลอนามัยโพล ผลการสังเกตผู้อื่นสวมหน้ากาก พบร้อยละ 78 สวมหน้ากากถูกต้อง และร้อยละ 22 สวมไม่ถูกต้องหรือไม่สวม ส่วนประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค พบร้อยละ 74 มีการกำหนดจุดเข้า-ออก และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้อยละ 62 มีการกำกับการสวมหน้ากากตลอดเวลา และมีจุดบริการล้างมือ และประเด็นความเสี่ยงที่พบในสถานที่ท่องเที่ยว พบร้อยละ 64 นพ.หนาแน่นและแออัด ไม่เว้นระยะห่าง ร้อยละ 33 มีสถานที่ห้องน้ำ ห้องส้วมไม่สะอาด ร้อยละ 32 มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม พร้อมยื่นข้อให้ทุกคนสวมหน้ากากให้ถูกต้องตลอดเวลา และสวมให้ถูกวิธี หากหน้ากากมีรอยเปื้อนเปียกชื้น ฉีกขาด จากการโดนน้ำ ควรเปลี่ยนใหม่ทันที</p> <p>5. พบเชื้อโควิดในอุจจาระ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews)</p> <p>-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา เผย ผลวิจัยของสหรัฐฯ สามารถหาเชื้อโควิด 19 จากอุจจาระได้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังตรวจพบว่าติดเชื้อ มักเจอในกลุ่มที่มีอาการเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะทำให้ระมัดระวังช่องทางการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มขึ้น การทำความสะอาดห้องน้ำในช่วงกักตัว หลังกักตัว หรือการปิดฝาก่อนกดชักโครก น่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อได้มากขึ้น</p> <p>6. ช้อบ่งใช้ยาแพกซ์โลวิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (thebangkokinsight, sondhitalk)</p> <p>-พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยฯ กรณีโควิด 19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับที่ 21 มีการกำหนดถึงช้อบ่งใช้ของยาแพกซ์โลวิดว่า จะให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีโรคประจำตัวร่วมที่เสี่ยงอาการรุนแรง มีประวัติฉีดวัคซีนโควิดไม่ครบ 3 เข็ม และต้องรับให้ยาภายใน 5 วันหลังมีอาการ แต่หากมีปอดอักเสบแล้ว การกินยาต้านไวรัสไม่มีประโยชน์ พร้อมเผยจะมีการปรับแนวทางเวชปฏิบัติใหม่เป็นฉบับปรับปรุงที่ 22 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p> <p>7. ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, nation, springnews, ch7, newtv, thailandplus)</p> <p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการอย. กล่าวถึง กรณี อย.ตรวจพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟ้าทะลายโจร และสเปรย์สารสกัดลำไย จำหน่ายผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ อ้างสรรพคุณฆ่าไวรัสโควิด 19 ดักจับเชื้อไวรัสก่อนลงปอด ว่า ปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติสเปรย์ฉีดพ่นช่องปากที่แสดงสรรพคุณในการต้านหรือป้องกันเชื้อโควิด 19 แม้แต่รายการเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความว่า การดื่มน้ำโสมจะปกป้องและรักษาโควิด 19 เพราะโรคนี้คล้ายกับโรคไข้เลือดออก และในต่างประเทศหันมาวิจัยโสมจะก่อรักษาไข้เลือดออกทั้งสิ้น พบว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์ที่สามารถยืนยันได้</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-พญ.สมนีย์ วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค เผย 4 เหตุผล ที่ปชช.ไม่ควรปล่อยให้ตัวเองติดโควิด 19 ได้แก่ 1. การปล่อยให้ติดเชื้อ เป็นการส่งเสริมให้เชื้อกลายพันธุ์เพิ่ม แพร่กระจายได้ง่ายขึ้น 2. โอมิครอน แม้อาการไม่รุนแรง แต่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาจมี Long COVID ได้ 3.ยังมีคนไทยหลายล้านคนไม่ได้รับวัคซีน เสี่ยงติดเชื้อแล้วอาการหนักหรือเสียชีวิต และ 4.ถ้าผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ระบบ สธ.รองรับไม่ทัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า รัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวจนใกล้ถึงแตกเต็มที่ จึงต้องผ่อนคลายทุกมาตรการและมุ่งเดินทางไปสู่การประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น โดยแนะนำ 3 ข้อ ให้รัฐบาลปฏิบัติ ดังนี้ 1. แจก ATK ให้ทุกคนใช้สำหรับทุกวันที่เดินทาง หากรู้เร็ว กักตัวเร็ว 2.หลังกลับจากต่างจังหวัด ประกาศ WFH เป็นเวลา 3 วัน หรือขยายวันหยุดพักสำหรับคู่อากาศก่อนไปทำงาน และ 3.เพิ่มสถานที่กักตัวและเตรียมยารักษารองรับ เพิ่มคู่อายรับแจ้งอาการให้ครอบคลุม แจกยาทันทีเมื่อตรวจเจอว่าติดเชื้อ ให้รับยาได้ที่ร้านขายยา</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ยาใหญ่การเมือง</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เดินสายบ่มเพาะความรู้ประชุมวิชาการทางการแพทย์ เขตสุขภาพทั่วประเทศ บูมกัญชากัญชาก่อนปลดล็อกเต็มระบบ งานนี้สั่งลุยจัดใหญ่ทั้งนิทรรศการ คลินิกกัญชา ออกร้านผลิตภัณฑ์ ผู้คนแห่เข้าร่วมทั้งออนไซต์-ออนไลน์ หลักครึ่งแสน ยอดขายทะลุหลักล้าน กระตุ้นคนไทย หายเจ็บ หายจน ด้วยกัญชา</p>	
<p>เลือกบริโภคน้ำแข็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>-นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย อย.บูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักอนามัย กทม. สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย หน่วยเคลื่อนที่ Mobile Unit ทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ และสสจ. ทั่วประเทศ ตรวจสอบติดตามการประเมินสุขลักษณะของสถานที่ผลิตน้ำแข็งในเขตกรุงเทพฯ พบสถานที่ผลิตน้ำแข็งผ่านเกณฑ์ GMP และผลการตรวจวิเคราะห์น้ำแข็งทั่วประเทศจาก 12 เขตบริการสุขภาพ พบได้มาตรฐาน 152 รายการ ร้อยละ 72.38 และไม่ได้มาตรฐาน 58 รายการ ร้อยละ 27.62 ทั้งนี้ การเลือกซื้อน้ำแข็ง ควรเลือกที่มีภาชนะบรรจุสะอาดและปิดสนิทแน่นหนา น้ำแข็งต้องใสสะอาด มีการแสดงฉลากภาษาไทย ระบุรายละเอียดของชื่ออาหาร เลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. และต้องมีข้อความว่าน้ำแข็งใช้รับประทานได้ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน สำหรับการเลือกซื้อน้ำแข็งบดหรือน้ำแข็งหลอด ผู้บริโภคควรสังเกตลักษณะของน้ำแข็งรวมถึงสถานที่เก็บรักษา และภาชนะที่บรรจุต้องสะอาด ขณะเดียวกันผู้จำหน่ายควรมีวิธีการดัก และเก็บน้ำแข็งอย่างเหมาะสม</p>	